



บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.157

EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED PCL.157

51/29, 51/61 Soi Wiphawadee Rangsit 66 (Siamsamakee) Talad Bangkhen, Laksi Bangkok 10210

Tel. + 66 (0) 2551-0533-44 Fax + 66 (0) 2551-0532, 552-0905

Email: epco904@csloxinfo.com, www.epco.co.th



สารจากกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ในรอบปี 2561 บริษัทฯมียอดขายสิ่งพิมพ์ 419.66 ล้านบาท ลดลง 25.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.68 จากปี 2560 ซึ่งจะเห็นได้ว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์นั้นยังคงถดถอยอยู่ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ที่หันมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และภาวะการขายโฆษณาของสื่อออนไลน์มากขึ้น มีเพียงตลาดทางด้านบรรจุภัณฑ์ที่คาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 3 – 5 จากความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว จึงหันมาเลือกซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้ตลาดสิ่งพิมพ์ประเภทบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์ไปยังบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องลูกฟูก จึงได้ซื้อกิจการโรงพิมพ์เพิ่มในการลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (“WPS”) เมื่อช่วงปลายปี 2561 และมีแผนเชิงรุกเข้าสู่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก มุ่งสู่การเป็นโรงพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทยที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร โดย WPS มีพื้นที่ที่สามารถขยายธุรกิจไปยังบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกได้ อีกทั้งยังเป็นผู้รับจ้างพิมพ์หนังสือพิมพ์ชั้นนำหลายฉบับของประเทศไทยอีกด้วย จึงเชื่อมั่นว่าบริษัทฯจะมียอดขายสิ่งพิมพ์เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวจากปี 2561 โดยคาดว่าจะมียอดขายสิ่งพิมพ์ประมาณ 800 ล้านบาท ในปี 2562

และตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition) หรือ CAC ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และยึดถือใช้เป็นแนวปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมานั้น และ CAC ได้รับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต บนพื้นฐานแห่งธรรมาภิบาลที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความยั่งยืนสู่องค์กร โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตลอดจนบุคคลที่สาม ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย กระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต และคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีต่อบริษัทฯ เสมอมา และที่สำคัญขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ โดยคาดหวังว่าผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมสร้างองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

(นายวิระ เหล่าวิวัต)

กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED